



**ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (MSMEs) ในซิมบับเว** การสำรวจ FinScope ล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมของภาคส่วนนี้พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคส่วนนี้มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนของเจ้าของธุรกิจซึ่งน้อยกว่า 100 เหรียญสหรัฐ ต่อ เดือน.

รายงานเชิงลึกระบุว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคส่วนนี้มีรายได้ต่ำกว่าตัวเลขมาก โดย 18% ของผู้ประกอบการจะได้รับรายได้ระหว่าง 300 ถึง 699 เหรียญสหรัฐในขณะที่ส่วนใหญ่ได้รับน้อยกว่า 100 เหรียญสหรัฐ มีนายจ้างประจำประมาณ 302,000 คน และมีพนักงานประจำ 1.3 ล้านคน (FTE) เพิ่มขึ้นจากนายจ้าง 235,000 คนที่มี FTE 622,000 คนในปี 2555 ภาคส่วนนี้มีเจ้าของธุรกิจ 330,000 คนที่ถือว่าตนเองเป็นลูกจ้างของธุรกิจ

การสำรวจระบุว่า 65% ของพนักงานประจำในภาคส่วนนี้เป็นผู้ชาย 15% เป็นสมาชิกในครอบครัว โดย 49% มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 39% มีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย การสำรวจระบุว่า 84% ของธุรกิจในภาคส่วนนี้ไม่เป็นทางการโดยส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคส่วนนี้มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลว โดยมีเพียง 5% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่น่าผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ โดยส่วนใหญ่ (55%) อยู่ในช่วงเริ่มต้นและเติบโต เมื่อเวลาผ่านไป การเติบโตของภาคธุรกิจนี้จะทำให้ภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดเล็กถึงขนาดกลางอื่นๆ เติบโต อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนนี้ถูกครอบงำโดยบุคคลธรรมดาและองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจสตรี

อุปสรรคหลักของธุรกิจเหล่านี้เกิดจากขนาดธุรกิจที่องค์กรเล็กเกินไปหรือขาดเงินทุนในการจดทะเบียน

เป็นที่สังเกตว่าการใช้เทคโนโลยีในภาคส่วนนี้ดูเหมือนจะจำกัดเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด - โทรศัพท์มือถือทั้งหมดใช้โทรศัพท์มือถือท่ามกลางการตระหนักว่าการแสดงตนทางออนไลน์ของ MSMEs ในซิมบับเวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังต้องการความแข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินดิจิทัลเพื่อการเติบโต

**ความคิดเห็นของ สคต.** ซิมบับเวเป็นตลาดใหม่ของไทย ไทยยังมีการส่งออกไปซิมบับเว น้อย เฉลี่ยปี ละ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2565 เวลา 11 เดือน ส่งออกไป 21 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 แม้ซิมบับเว เศรษฐกิจ ยังไม่ดี มีคนยากจน มาก แต่ก็อยู่ระหว่างการพัฒนา มีการลงทุนจากหลายประเทศ ซิมบับเวจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจของผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะสินค้าข้าว และ รถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำคัญต่างชาติต่อเงินแรนด์แอฟริกาใต้ของสัปดาห์วันที่ 9 - 15 มกราคม 2565

1 USD = 16.88 ZAR

1 GBP = 20.57 ZAR

1 EUR = 18.26 ZAR



**Disclaimer:** การเผยแพร่ข้อมูลใน “ข่าวเด่นรายสัปดาห์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย